



สภาเภสัชกรรม (The Pharmacy Council of Thailand)

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 591 9992-5

Website: <https://www.pharmacycouncil.org> Email: pharthetai@pharmacycouncil.org

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่ ๗๖ /๒๕๖๗

เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ได้รับปริญญาทางเภสัชศาสตรบัณฑิต
จากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองปริญญา
หรือสถาบันต่างประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรม

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ได้รับปริญญาทางเภสัชศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองปริญญา หรือสถาบันต่างประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรม ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๓) (ข) ของข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๓๔๗ (๕/๒๕๖๗) วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ได้รับปริญญาทางเภสัชศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองปริญญา หรือสถาบันต่างประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรม รายละเอียดตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่แนบมาด้วยท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์พิเศษ เกษัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์)

นายกสภาเภสัชกรรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

สำหรับผู้ที่ได้รับปริญญาทางเภสัชศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้การรับรองปริญญา หรือสถาบันต่างประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรม

หัวข้อวิชา	ขอบเขตเนื้อหา	รูปแบบ/วิธีการสอน	ระยะเวลา (ชั่วโมง)
๑. หลักการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการ บริหารเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่	(๑) แนวทางการปฏิบัติ GPP สำหรับผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติการในร้านยา (๒) กฎหมายและจรรยาบรรณ สำหรับผู้มี หน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา (๓) การเก็บประวัติผู้ป่วยและการติดตามดูแล การใช้จ่ายต่อเนื่อง	- บรรยาย - วิทยุทัศน์	๕ ชั่วโมง
๒. หลักการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)	(๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการเภสัชกรรม ทางไกล (๒) PDPA and Cyber security (๓) การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล	- บรรยาย - วิทยุทัศน์	๔ ชั่วโมง
๓. หลักการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยใน ร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน	(๑) แนวทางการให้บริการ การดูแลอาการ เจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกร ชุมชน (๒) การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ท้องเสีย ท้องผูก (๓) การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก (๔) การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดท้อง (๕) การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการกระเพาะ ปัสสาวะอักเสบ ตกขาว (๖) การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางผิวหนัง	- บรรยาย - วิทยุทัศน์	๖ ชั่วโมง

หัวข้อวิชา	ขอบเขตเนื้อหา	รูปแบบ/วิธีการสอน	ระยะเวลา (ชั่วโมง)
๔. หลักการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ	(๑) แนวทางการให้บริการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ (๒) การซักประวัติก่อนจ่ายยาคุมกำเนิดและการใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม (๓) การคัดกรองความเสี่ยงและแนวทางการบันทึกข้อมูล (๔) การใช้โปรแกรมเพื่อการให้บริการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ	- บรรยาย - วิดีทัศน์	๕ ชั่วโมง
๕. ความรู้พื้นฐานเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ	(๑) ความรู้พื้นฐานและภาพรวมของงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ (๒) เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงยาและการนำองค์ความรู้ไปใช้ในทางคลินิก (๓) เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนขนส่งยาหรือสารที่เยื่อหุ้มเซลล์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในทางคลินิก (๔) เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาและการนำองค์ความรู้ไปใช้ในทางคลินิก (๕) เภสัชพันธุศาสตร์ที่และแนวทางการรักษาแบบการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง (๖) การให้บริการงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ (๗) กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ และบทบาทเภสัชพันธุศาสตร์ในการพัฒนายาใหม่และการวิจัยทางคลินิก	- บรรยาย - วิดีทัศน์	๑๖ ชั่วโมง

หัวข้อวิชา	ขอบเขตเนื้อหา	รูปแบบ/วิธีการสอน	ระยะเวลา (ชั่วโมง)
๖. ความรู้ Soft Skills สำหรับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ	(๑) Soft skills in Digital Era (๒) Soft skills in Interprofessional collaborative practice และทิศทางของระบบสุขภาพ (๓) Soft skills in Management	- บรรยาย - case study or scenario - slide - clip video - case-based learning - IPE workshop - project-based learning	๑๕ ชั่วโมง